

Cô giáo Trịnh Thị Tuyết - Tấm gương điển hình “Nhà giáo tâm huyết, sáng tạo”

Trường Tiểu học Đoàn Kết, quận Long Biên, thành phố Hà Nội mới được thành lập từ năm 2018 nhưng đã nhanh chóng phát triển cùng với các trường Tiểu học trong quận. Trường có đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên ngày càng lớn mạnh về số lượng và chất lượng, đáp ứng nhu cầu đổi mới của ngành giáo dục quận Long Biên. Một trong số đó phải kể đến là cô giáo Trịnh Thị Tuyết, một cô giáo yêu nghề, mến trẻ, giàu nhiệt huyết, luôn đi đầu trong mọi hoạt động của nhà trường.

Cô Trịnh Thị Tuyết bắt đầu bước vào nghề dạy học từ năm 1992. Khi còn là một cô giáo trẻ tại trường Nghĩa Minh, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định, cô luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ giảng dạy và chủ nhiệm lớp được giao. Cô không ngừng học tập, chủ động bồi dưỡng chuyên môn và cống hiến cho sự nghiệp giáo dục của tỉnh nhà. Nhiều năm liền, cô đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Năm 2014, cô được Hội khuyến học huyện Nghĩa Hưng vinh danh “Nhà giáo có thành tích giảng dạy xuất sắc nhất năm”. Khi theo gia đình lên Hà Nội, cô tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp giáo dục quận Long Biên tại trường Tiểu học Long Biên và sau chuyển về trường Tiểu học Đoàn Kết. Điểm nổi bật khi nhắc đến cô Tuyết là sự say mê chuyên môn, nhiệt huyết trong công tác giáo dục trẻ, sáng tạo trong công việc và được đồng nghiệp, học sinh và cha mẹ các em yêu quý, tin tưởng.

*** Một giáo viên tâm huyết với nghề**

Trong thời gian công tác tại trường Tiểu học Đoàn Kết, cô Tuyết được phân công giảng dạy và chủ nhiệm lớp 3. Mỗi năm học, cô đều chủ động tự học hỏi, bồi dưỡng chuyên môn, cập nhật và tiếp cận với những phương pháp, kỹ thuật dạy học mới. Bởi thế mà các tiết học trong lớp cô luôn đem lại sự hứng thú cho học sinh.



Ảnh cô Trịnh Thị Tuyết hướng dẫn học sinh trong tiết học Toán

Tuy cô không còn trẻ nhưng luôn tích cực ứng dụng những kỹ thuật tiên tiến trong dạy học nhằm phát triển năng lực học sinh. Đặc biệt, cô rất khéo léo tổ chức các hoạt động dạy học vừa nhằm cung cấp kiến thức bài học, vừa lồng ghép giáo dục những kỹ năng cần thiết trong cuộc sống như kỹ năng tự phục vụ, kỹ năng giao tiếp, hợp tác với bạn,... đồng thời dần hình thành phẩm chất đạo đức cho học sinh. Bởi vậy mà lớp cô Tuyết giảng dạy luôn có nhiều học sinh đạt danh hiệu Xuất sắc, nhiều em tham gia các cuộc thi đạt giải cao, đạt lớp xuất sắc trong các phong trào thiếu nhi. Bản thân cô Tuyết cũng đạt giải cao trong Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp trường hàng năm.



Ảnh cô Trịnh Thị Tuyết đạt giải Nhất trong Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2023 - 2024

Không chỉ tận tình với học sinh trong lớp, cô còn nhiệt tình chia sẻ những kinh nghiệm giảng dạy và giáo dục học sinh của bản thân mình cho đồng nghiệp trong tổ, khối chuyên môn, đặc biệt với những giáo viên trẻ. Cô tích cực trao đổi trong các buổi sinh hoạt chuyên môn, xây dựng tiết dạy chuyên đề với những bài học khó, giảng dạy tiết học mẫu để triển khai phương pháp dạy học mới trong chương trình giáo dục phổ thông 2018,...



Ảnh cô Trịnh Thị Tuyết chia sẻ với đồng nghiệp trong buổi sinh hoạt chuyên môn

*** Sáng tạo trong giáo dục đạo đức học sinh qua buổi tham quan di tích lịch sử địa phương**

Đối với cô, việc dạy học không chỉ triển khai trong lớp học, mà cô còn rất chú trọng truyền tải kiến thức cho học sinh trong các tiết học ngoại khóa, đặc biệt trong các buổi học thực địa. Với kế hoạch giáo dục truyền thống lịch sử cho học sinh lớp 3 của Ủy ban nhân dân quận Long Biên và nhà trường, cô Tuyết đã triển khai với học sinh lớp cô rất chu đáo và đem lại hiệu quả cao.

Ngay từ khi nhận được kế hoạch tổ chức cho học sinh lớp 3 đi tham quan di tích lịch sử địa phương tại hai địa điểm đền Trấn Vũ (phường Thạch Bàn) và đình Thanh Am (phường Thượng Thanh), cô Tuyết đã chia học sinh thành các nhóm để tìm hiểu trước những thông tin về hai địa điểm đó. Mặt khác cô cũng cung cấp cho học sinh một số tư liệu sách, báo, gợi ý tên sách cho học sinh tìm đọc tại thư viện, trao đổi trong nhóm Zalo của lớp để cha mẹ học sinh (CMHS) cùng phối hợp hỗ trợ con tìm tư liệu cho buổi thăm quan.

Sau một tuần, khi nhà trường tổ chức cho học sinh thăm quan hai địa điểm, cô nhờ CMHS đi cùng để chụp ảnh và quay video ghi lại những khoảnh khắc, những cảm xúc và những chia sẻ của học sinh trong quá trình được trực tiếp nghe các cụ trong ban di tích giới thiệu, trực tiếp quan sát, nhìn ngắm không gian của di tích. Cô luôn đồng hành cùng học sinh trong mỗi địa điểm và sẵn sàng hướng dẫn các em ghi chép lại những bài học cần ghi nhớ.



Ảnh cô Tuyết cùng HS tại đền Trấn Vũ – phường Thạch Bàn

Kết thúc buổi thăm quan, cô tiếp tục hướng dẫn học sinh lớp cô viết bài thu hoạch. Với lòng say mê và nhiệt huyết, cô tận tình chỉ dẫn các em và thu được rất nhiều tác phẩm với hình thức rất phong phú như: tranh vẽ, thơ, bài viết, video,... Nhiều bài thu hoạch của học sinh lớp 3A1 đã đạt giải cấp trường trong đó có một tác phẩm của nhóm học sinh đạt giải Đặc biệt, được nhà trường chia sẻ trên trang fanpage để lan tỏa tới mọi người trong cộng đồng.



Video bài thu hoạch của lớp 3A1 được đăng tải trên trang fanpage của trường

Điều quan trọng hơn cả sau chuyến đi học tập thực tế là các em học sinh đã có một trải nghiệm thật ý nghĩa. Nhiều học sinh đã có ý thức hơn khi đến các khu di tích, biết cách ăn mặc, nói năng phù hợp. Các em thêm yêu quê hương, đất nước mình, biết tưởng nhớ công ơn của các vị anh hùng dân tộc và biết chia sẻ với người thân những điều đã học được. Đó cũng chính là những bài học dần dần được tích lũy để hình thành những phẩm chất tốt đẹp cho học sinh.

*** Giáo dục đạo đức học sinh thông qua các hoạt động tập thể, hoạt động trải nghiệm ngoài lớp học**

Không chỉ chuyên tâm trong công tác dạy và học, trong mỗi hoạt động ngoại khóa, hoạt động tập thể, cô Tuyết cũng rất có trách nhiệm với công việc được giao. Cô tích cực phối hợp với giáo viên tổng phụ trách Đội tổ chức các hoạt động nhằm giáo dục đạo đức cho học sinh. Mọi hoạt động do nhà trường và Liên đội tổ chức, cô đều vận động học sinh tích cực tham gia. Từ những hoạt động thường ngày như tập thể dục buổi sáng, múa hát tập thể, sinh hoạt dưới cờ, học sinh lớp cô đều tham gia đông đủ và tích cực, xếp hàng nhanh và có nề nếp. Đó là nhờ công rèn rũa rất lớn của giáo viên chủ nhiệm lớp.

Trong các ngày lễ, các dịp kỉ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, ngày Thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22/12, ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, Tết Trung thu, Tết Nguyên Đán, .. học sinh lớp cô đều hào hứng tham gia với các tiết mục văn nghệ, đóng tiểu phẩm, hoạt cảnh, ... góp phần tạo nên thành công của các chương trình đó.



Tết Trung thu tại lớp của Cô và Trò lớp 3A1



Cô Trịnh Thị Tuyết tham gia hoạt động văn nghệ chào mừng ngày 20/11

Trong mối quan hệ với cha mẹ học sinh, cô luôn giữ mối liên hệ thân thiết. Cô khéo léo vận động cha mẹ học sinh đồng hành cùng nhà trường trong mọi hoạt động của lớp. Từ đầu năm học, khi mới nhận lớp, cô đã chia sẻ với CMHS cách đồng hành cùng con trong mỗi chặng đường học tập và rèn luyện đạo đức. Bởi cô biết, ở lứa tuổi ham học hỏi nhưng cũng rất hiếu động, tò mò khám phá nhưng cũng dễ thay đổi, nhanh chán nản, dễ bỏ cuộc như học sinh Tiểu học, chỉ khi có sự đồng hành của các thầy cô giáo và CMHS, các em sẽ luôn tích cực trong mọi hoạt động ở trường cũng như ở nhà. Nhờ thế mà CMHS cũng thêm hiểu và gần gũi, thân thiết với con hơn. Do đó, năm học nào cô Tuyết cũng xây

dựng được mối quan hệ thân thiết giữa giáo viên chủ nhiệm lớp và CMHS để mỗi hoạt động của trường, của lớp, cô đều huy động được rất nhiều CMHS tham gia. Hàng năm, CMHS lớp cô luôn đến trường cùng cô giáo trang trí lớp học, tham gia tổng vệ sinh hàng tháng, cùng cô giáo tập văn nghệ cho học sinh trong mỗi dịp, tạo điều kiện cho con tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện khi nhà trường phát động. Bởi vậy, học sinh lớp cô luôn đi đầu trong công tác từ thiện, nhân đạo của nhà trường. Ngoài ra, CMHS lớp 3A1 còn sẵn sàng sắp xếp công việc đưa đón con đến chùa Bồ Đề, quận Long Biên để tham gia chương trình thiện nguyện vào những ngày cuối năm. Đó là những điều không phải CMHS nào cũng làm được cho con và không phải giáo viên chủ nhiệm lớp nào cũng kết nối được với CMHS như vậy.



Cô Tuyết và học sinh lớp 3A1 tại chùa Bồ Đề, quận Long Biên

Với những việc làm thiết thực và những thành tích đạt được như trên, cô đã được tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trường tiểu học Đoàn Kết ghi nhận là tấm gương sáng cho các đồng nghiệp học tập và noi theo. Cô xứng đáng là tấm gương tiêu biểu, điển hình tiên tiến “**Nhà giáo tâm huyết, sáng tạo**”, một tấm gương đạo đức hết lòng vì sự nghiệp trồng người cho thế hệ mai sau của nhà trường.